



ที่ ศธ ๐๔๐๓๓/๖๔๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
๒๐๙/๑ หมู่ ๓ ตำบลเกาะขนุน
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐

๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การรับบริจาคอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ของนักเรียน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการรับบริจาคอุปกรณ์ฯ ของ สพฐ.
๒. แบบรายงานการรับบริจาคฯ

จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งว่าในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาทุกระดับทั้งในและนอกระบบ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่อง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนทางไกล หรือการเรียนการสอนออนไลน์ ที่เป็นทางเลือกหนึ่งที่ตอบสนองกับมาตรการเพิ่มระยะห่างทางสังคม เป็นการลดช่องว่างให้ผู้เรียนเข้าถึงการศึกษา คำนึงว่า หากความรู้ด้วยตนเองตลอดเวลาการเรียนการสอนออนไลน์ที่ผ่านมาพบว่าอุปสรรคสำคัญที่ควรคำนึงอย่างยิ่ง คือ เรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย ยังไม่ทั่วถึงรวมทั้งการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและอุปกรณ์สื่อสาร เช่น Smartphone Tablet หรือคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก เป็นต้น ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน ซึ่งเป็นข้อจำกัดต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ที่ทำให้นักเรียนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาออนไลน์ ยังส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมขึ้นได้ และการระดมทุนเพื่อการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์ คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) แห่งชาติ ได้มีการประชุมและพิจารณา เรื่อง การสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ของนักเรียน โดยในประเด็นการจัดหาอุปกรณ์ได้พิจารณาว่า อาจดำเนินการด้วยการระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธา ศิษย์เก่า มูลนิธิ ห้างร้าน ภาคเอกชนฯ ได้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ขอให้โรงเรียน ในสังกัดดำเนินโครงการการรับบริจาคอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ของนักเรียน ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลให้กับกำลังคนของชาติ ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศไทย รายละเอียดการดำเนินงาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางศรดาว ศิริวาลย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทร.๐๓๘-๕๕๑๔๕๖ ต่อ ๒๗